



**DỰ ÁN CHICKEN MINDS
BAN CHUYÊN MÔN NGŨ VĂN**

**KỶ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2024 – 2025**

**HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Đề thi đợt 1**

Môn thi: **NGŨ VĂN (không chuyên)**
Ngày làm bài thi: **16/3/2024 – 30/3/2024**
Thời gian làm bài: **120 phút** (không kể thời gian phát đề)
Hướng dẫn chấm thi gồm 03 trang

CHỦ ĐỀ: ĐI QUA THỬ THÁCH

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giám khảo chấm đúng theo Hướng dẫn chấm thi của Dự án Chicken Minds – Tổ chức The Gifted Battlefield.
2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo biểu điểm của Hướng dẫn chấm thi.
3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
Câu 1 (3 điểm)	a	Hãy chỉ ra ít nhất một phép liên kết câu có trong hai văn bản trên.	0,5
		<i>Gọi tên phép liên kết được 0,25đ. Xác định từ ngữ được 0,25đ.</i>	
		Có thể là một trong các phép liên kết sau: - Phép lặp: “Rikako Ikee” - Phép nối: “Nhưng” - Phép thế: “Rikako Ikee” – “Cô”; “Tôi chuyển đến California sống vào một mùa hè... sẽ ôn thôi” – “Đó”	0,5
	b	Dựa vào hai văn bản trên, hãy cho biết những thành tích nào của Rikako Ikee và Nightbirde đã chứng tỏ họ vượt qua những khó khăn, thử thách?	0,5
		- Rikako Ikee chiến thắng ở đợt bơi chung kết nội dung 100m bướm với thời gian 57”77 và giành một suất góp mặt cùng đội tuyển Nhật Bản thi đấu nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp ở Olympic Tokyo 2021.	0,25
		- Nightbride đã chinh phục khán giả và giám khảo trường quay và trở thành hiện tượng của chương trình America’s Got Talent năm 2021	0,25
	c	Xác định thông điệp chung của hai văn bản trên.	1,0
		<i>Thí sinh có thể trả lời khác đáp án, miễn hợp lí.</i>	
		Nêu được nội dung của Văn bản 1	0,25
		Nêu được nội dung của Văn bản 2	0,25
Xác định được thông điệp chung của hai văn bản <i>Gợi ý: Phải biết đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được thành công trong cuộc sống.</i>		0,5	
d	Em có đồng tình với quan điểm “Bất kể thiếu tự tin hay gặp khó khăn thử thách, bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, khi ấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng” hay không? Vì sao? (Trả lời trong khoảng 3 đến 5 dòng)	1,0	

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
		<i>Thí sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý với vấn đề đặt ra miễn sao lí lẽ phải thuyết phục.</i>	
		Bày tỏ được quan điểm của bản thân.	0,25
		Thuyết phục được người đọc về quan điểm ấy.	0,5
		Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.	0,25
Câu 2. (3 điểm)		<i>Phải chăng cách đương đầu tốt nhất với thử thách là đi xuyên qua nó?</i> Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 500 chữ) trình bày quan điểm của em về ý kiến trên.	3,0
	a	Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.	0,5
	b	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.	2,0
	c	Sáng tạo Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận hoặc có cách diễn đạt sáng tạo.	0,25
	d	Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.	0,25
<p>Sau đây là một vài gợi ý:</p> <p>1. Giới thiệu vấn đề nghị luận</p> <p>2. Giải thích</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đi xuyên qua thử thách được hiểu là chọn cách đương đầu trực diện với khó khăn trong cuộc sống. - Ý kiến trên đã gợi ra vai trò của việc dám đối mặt với những tình huống khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Chúng ta có nhiều lựa chọn trước mỗi tình huống, đi xuyên qua nó, không phải là điều dễ dàng, nhưng là cách tốt nhất để vượt qua những biến động tất yếu của cuộc đời. <p>3. Bàn luận</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đi xuyên qua thử thách giúp mỗi người hun đúc bản lĩnh. Mỗi lần quyết định đối mặt, vượt qua và giải quyết các vấn đề trong thử thách, là mỗi lần trở nên vững vàng hơn trước giông bão của cuộc sống. - Đi xuyên qua thử thách cũng là cách để mỗi người trưởng thành hơn về nhận thức, suy nghĩ, hành động. Bởi lẽ, chỉ có bản thân mới là người có thể giải quyết trực tiếp và rút ra bài học sau mỗi lần trải nghiệm. Hơn nữa, ta cũng cần học cách sống có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Dám chịu trách nhiệm, là biểu hiện đầu tiên của sự trưởng thành. - Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, yếu đuối và dựa dẫm vào người khác, sẽ khiến ta trượt dài trên thất vọng. Vì vậy, rắn rỏi đứng lên và đi xuyên qua thử thách, sẽ là cách để con người đón nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất. - Phê phán những người hay trốn tránh, hay đổ lỗi hoặc có thói quen dựa dẫm vào người khác khi gặp khó khăn, thử thách. <p>4. Bài học nhận thức và hành động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nên rèn luyện thái độ mạnh mẽ, dứt khoát, dám xuyên qua thử thách từ những điều đơn giản đến phức tạp, để tôi luyện bản thân mỗi ngày. - Đi xuyên qua thử thách cũng cần một cái đầu lạnh và tâm trong sáng, để tỉnh táo và đủ dũng khí đi xuyên qua tận cùng của mọi khó khăn. Ánh sáng luôn chờ ta ở cuối con đường, vì ta xứng đáng với mọi nỗ lực đã bỏ ra. <p><i>Lưu ý: Thí sinh cần phân tích các dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề.</i></p>			



Câu	Ý	Nội dung	Điểm	
Câu 3. (4 điểm)	Đề 1			
		Em hãy viết bài văn trình bày cảm nhận về <u>một trong ba</u> khổ thơ khác đi qua thử thách ở trên. Từ đó, nêu ra những tác động của tác phẩm ấy đối với em.	4,0	
		Mở bài	0,5	
		Nêu được vấn đề nghị luận.	0,5	
		Thân bài	3,0	
		Nêu được luận điểm hợp lí với yêu cầu đề bài.	0,5	
		Phân tích được những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của đoạn trích đã chọn.	1,0	
		Phân tích được quá trình đi qua thử thách của nhân vật trong đoạn trích.	1,0	
		Trình bày được những tác động của đoạn trích đến suy nghĩ, tình cảm của bản thân.	0,5	
		Kết bài	0,5	
		Khẳng định lại luận điểm và giá trị của đoạn trích chọn phân tích.	0,5	
		Gợi ý một hướng làm bài: Chọn phân tích những người đồng chí kiên cường vượt qua khó khăn gian khổ của hiện thực chiến trường khốc liệt (Đồng chí, Chính Hữu)		
		Đoạn thơ mở ra ngôn ngữ những chi tiết miêu tả sự khó khăn, gian khổ khốc liệt nơi chiến tuyến (áo “rách vai”, quần “có vài mảnh vá”, “chân không giày”, chiến đấu trong điều kiện thiên nhiên không thuận lợi “buốt giá”, rừng hoang sương muối”. Dẫu vậy, các chiến sĩ vẫn kiên cường, bất khuất, cùng nhau đi qua thử thách bằng tất cả niềm tin, lòng lạc quan và tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.		
		Tác động đoạn thơ đến bản thân: biết ơn và kính trọng những người lính, người chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, hiểu được giá trị của hòa bình và nhận ra bài học về sự kiên trì vượt qua nghịch cảnh.		
	Đề 2			
		Nếu được giới thiệu một cuốn sách hoặc một tác phẩm văn học viết về cách ứng xử của con người trước thử thách thì em sẽ chọn cuốn sách/tác phẩm nào? Vì sao em chọn cuốn sách/tác phẩm ấy? Hãy viết bài văn trả lời các câu hỏi trên.	4,0	
		Mở bài	0,5	
		Nêu được tình huống và tác phẩm lựa chọn để giải quyết tình huống	0,5	
		Thân bài	3,0	
		Nêu được lí do lựa chọn cuốn sách/tác phẩm	0,5	
		Nêu được luận điểm phù hợp với yêu cầu đề bài	0,5	
		Đưa ra được những lí lẽ phù hợp, dẫn chứng phong phú, thuyết phục từ tác phẩm để làm sáng tỏ các luận điểm	1,5	
		Trình bày giải pháp phù hợp, khả thi để giới thiệu quyển sách/tác phẩm	0,5	
		Kết bài	0,5	
		Khẳng định lại luận điểm và giá trị của đoạn trích chọn phân tích	0,5	
Tổng điểm bài thi			10,00	